

Số: /BC-UBND

Hoàng Lương, ngày tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa XX

UBND xã Hoàng Lương báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại Kỳ họp thứ 6 HĐND xã, khóa XX như sau:

1. Về lĩnh vực Giao thông, Thủy lợi, Xây dựng cơ bản

* Về giao thông:

- Cử tri thôn Ninh Sơn có ý kiến: Gần đây học sinh tham gia giao thông bằng xe đạp điện, xe máy... gây mất an toàn giao thông, đề nghị UBND xã chỉ đạo các biện pháp quản lý trật tự an toàn giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn xã.

Trả lời: Ban ATGT xã đã phối hợp với trường THCS trong việc xây dựng, thực hiện quy chế của nhà trường trong việc cấm học sinh được đi xe máy, xe đạp điện đến trường và đã đưa quy chế vào hoạt động thường xuyên. Phối hợp với các Ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là với Đoàn thanh niên xã trong việc tuyên truyền thực hiện việc không đi xe máy điện, xe mô tô đến trường của học sinh, ...

- Cử tri xóm Tam Sơn, thôn Ninh Sơn đề nghị UBND xã quan tâm, đầu tư kinh phí xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn, đối với thôn Ninh Sơn mới sát nhập để kết nối giữa các xóm với nhau giúp việc đi lại của người dân được thuận lợi.

Trả lời: UBND xã đã rà soát và phân bổ vốn xây dựng các công trình trọng điểm để về đích xã NTM nâng cao vào năm 2024, trong đó có phân bổ vốn hỗ trợ thôn Ninh Sơn xây dựng 01 tuyến đường nối các khu dân cư và hỗ trợ kinh phí xây dựng bãi rác từ nguồn vốn xây dựng NTM.

- Cử tri xóm Tam Sơn, thôn Ninh Sơn tiếp tục đề nghị UBND xã liên hệ với UBND xã Hoàng An, hỗ trợ công tác vận động nhân dân thuộc xã Hoàng An hiến đất nông nghiệp để giúp nhân dân xóm Tam Sơn cải tạo, mở rộng đường giao thông đoạn từ đường trục xã vào đầu xóm Tam Sơn vì liên quan đến đất nông nghiệp của người dân thuộc xã Hoàng An.

Trả lời: Nội dung trên UBND xã Hoàng Lương đã có công văn gửi UBND xã Hoàng An. UBND xã đã làm việc với trưởng thôn, thôn Ninh Sơn tại buổi làm việc UBND xã đã cung cấp trích lục bản đồ xã Hoàng An, họ tên các hộ gia đình xã Hoàng An mà xóm Tam Sơn cần vận động mở rộng đường, số điện thoại trưởng thôn Bảo An xã Hoàng An, và chỉ đạo thôn Ninh Sơn gặp gỡ các hộ gia đình có đất, và báo cáo UBND xã Hoàng Lương để có phương pháp giải quyết, vận động. Đến nay thôn Ninh Sơn chưa thực hiện và chưa có kết quả báo cáo UBND xã Hoàng Lương.

- Cử tri xóm Tam Sơn, thôn Ninh Sơn phản ánh: Do xóm Tam Sơn đã cải tạo mở rộng nền đường giao thông của xóm Tam Sơn, hiện trạng có một số cột điện nằm trong lòng đường gây mất an toàn giao thông, đề nghị UBND xã phối hợp, đề nghị Điện lực huyện Hiệp Hòa sớm có kế hoạch di dời cột điện nằm trong lòng đường để đảm bảo an toàn giao thông.

Trả lời: UBND xã làm việc với điện lực Hiệp Hòa nhất trí về việc di dời các cột điện trên hành lang các tuyến đường cần mở rộng, và UBND xã giao cho thôn thống kê số cột cần di chuyển báo cáo về UBND xã, đến nay thôn chưa báo cáo UBND xã

* **Về thủy lợi:** Cử tri thôn Ninh Sơn đề nghị các cấp quan tâm cải tạo, nạo vét, khơi thông dòng chảy tuyến mương Hoàng Lương – Hoàng Thanh thường xuyên có đất đá ứ đọng sau các trận mưa làm ách tắc dòng chảy ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Trả lời: Đối với tuyến mương Hoàng Lương - Hoàng Thanh bắt nguồn từ khu vực xã Ngọc Sơn đây là tuyến mương do UBND xã Hoàng Thanh quản lý, tuy nhiên có cung cấp nước cho việc sản xuất nông nghiệp cho cánh đồng khu vực thôn Định Ninh cũ, sau khi nhận được ý kiến phản ánh của cử tri thôn Ninh Sơn, UBND xã đã cử cán bộ chuyên môn kiểm tra, phối hợp với xã Hoàng Thanh và đã hỗ trợ kinh phí để xã Hoàng Thanh thực hiện việc nạo vét trong tháng 2/2023 phục vụ cấp nước đổ ải vụ chiêm xuân 2023. (Đã thực hiện)

* **Về đầu tư xây dựng:**

- Cử tri thôn Tân Định đề nghị các cấp quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi nội đồng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

Trả lời: Đối với ý kiến phản ánh của cử tri Tân Định đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng hệ thống mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp: UBND xã tiếp thu ý kiến đề nghị của cử tri thôn Tân Định. UBND xã đã xem xét đề nghị cấp trên xây dựng các tuyến mương trọng yếu để phục vụ sản xuất nông nghiệp tại thôn Tân Định.

- Cử tri thôn Hoàng Giang đề nghị UBND xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng nghĩa trang nhân dân tại xóm Đồng Hoàng, thôn Hoàng Giang vì hiện nay tiến độ thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng còn chậm.

Trả lời: Năm 2023 UBND xã vẫn tiếp tục thực hiện hai dự án: Xây dựng nghĩa trang nhân dân và xây dựng bãi tập kết xử lý rác thải tại xóm Đồng Hoàng, thôn Hoàng Giang. Đến nay đã có quyết định thu hồi đất (Huyện ban hành quyết định ngày 02/6/2023). Hiện nay xã vẫn đang từng bước hoàn thiện hồ sơ chuyên mục đích sử dụng đất,

- Cử tri các thôn Thanh Lương, Ninh Sơn tiếp tục đề nghị UBND xã quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp Nhà văn hóa thôn để đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ hội họp và hoạt động văn hóa – văn nghệ cho nhân dân.

Trả lời: Nội dung này UBND xã chỉ đạo chuyên môn phối hợp với thôn lập quy hoạch, lập tờ trình thu hồi đất mở rộng khu vực NVH thôn Thanh Lương đã có Quyết định thu hồi và có kế hoạch phân bổ vốn xây dựng trong năm 2024.

Đối với thôn Ninh Sơn UBND xã đã lập quy hoạch mở rộng nhà văn hóa thôn tại nhà VH thôn An Ninh cũ

2. Về lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường

*** Về quản lý đất đai:**

- Cử tri các thôn tiếp tục đề nghị UBND xã và các cơ quan có thẩm quyền quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ nông nghiệp cho nhân dân và quan tâm chỉ đạo tháo gỡ khó khăn hiện nay còn rất nhiều thửa đất nông nghiệp chưa được cấp đổi do từ những năm trước đây có một số thôn (như thôn Ninh Giang cũ) đã thực hiện dồn điền, đổi thửa và nhiều hộ dân trong xã đã tự đổi thửa cho nhau về cùng khu vực để tiện canh tác, nên khó khăn cho việc cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ nông nghiệp.

Trả lời: Dự án đo đạc bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCN QSD) đất thực hiện từ năm 2012 đến năm 2013 đến nay đã thanh lý hợp đồng, cơ bản các thửa đất chính tên chính chủ, đúng vị trí, khớp về hình dạng kích thước diện tích đều đã được cấp đổi GCN QSD đất,

UBND xã hàng năm đều xây dựng kế hoạch cấp GCN QSD đất, tiếp nhận hồ sơ cấp đổi GCN QSD đất, phân tích rõ nguyên nhân, trường hợp đủ điều kiện thiết lập hồ sơ, chưa đủ điều kiện sẽ tổng hợp báo cáo cấp trên. UBND xã có công văn và các cuộc kiểm điểm tiến độ cấp GCN QSD đất đều có ý kiến đề nghị cấp trên xem xét tháo gỡ khó khăn trong việc cấp đổi GCN QSD đất cho người dân trên địa bàn xã Hoàng Lương, như nội dung các cử tri ý kiến nêu trên.

*** Về lĩnh vực môi trường:**

- Cử tri thôn Ninh Sơn tiếp tục phản ánh việc triển khai thu phí dịch vụ thu, gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn thôn hiện nay còn nhiều bất cập, tỷ lệ hộ dân tham gia nộp phí thấp, không công bằng gây bức xúc trong nhân dân, đề nghị UBND xã tập trung chỉ đạo giải quyết vấn đề này.

Trả lời: Do thôn chưa có điểm thu gom xử lý rác thải của thôn dẫn đến việc thu khó khăn, do thôn chưa làm tốt công tác tuyên truyền đề XD điểm thu. UBND xã đã đăng ký quy hoạch bãi rác thải của thôn và đã có quyết định thu hồi đất.

- Cử tri các thôn trong xã đề nghị UBND xã chỉ đạo xây dựng, mở rộng các bãi rác ở các thôn để đảm bảo công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn xã.

Trả lời: UBND xã đã đăng ký quy hoạch mở rộng bãi rác thải cho các thôn giai đoạn 2021 - 2030

3. Về lĩnh chính sách, đền bù giải phóng mặt bằng

- Cử tri thôn Đại Thắng đề nghị các cấp cần có cơ chế chính sách cụ thể mức đền bù thu hồi đất nông nghiệp, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án vì mức đền bù đất nông nghiệp như hiện nay là thấp, đề nghị nâng giá đền bù cho phù hợp với tình hình hiện nay.

Trả lời: Tại thời điểm này Nhà nước đang áp dụng mức đền bù hỗ trợ đất khi thu hồi đất nông nghiệp tại Quyết định Số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 Ban hành Quy định về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Trên địa bàn thôn Đại Thắng xã Hoàng Lương trình quy hoạch khoảng 10.000m² đất nông nghiệp dự kiến thu hồi đấu giá sang đất ở, tuy nhiên chưa thực hiện.

4. Về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp

- Cử tri thôn Đại Thắng đề nghị các cấp cần quan tâm, hỗ trợ kinh phí đầu tư sản xuất vùng rau cần VietGap quy mô 180 ha của Hoàng Lương đã hết hạn nay phải cấp lại giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri về việc quan tâm, hỗ trợ kinh phí đầu tư sản xuất vùng rau cần VietGap đã hết hạn, năm 2023 UBND xã đã rà soát đề xuất đăng ký cấp Giấy chứng nhận chất lượng VietGap. Trong thời gian tới, UBND xã tiếp tục đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap,

- Cử tri thôn thôn Ninh Sơn đề nghị các cấp cần quan tâm, đầu tư những giống lúa mới cho năng suất, chất lượng cao cho nông dân sản xuất.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri về nội dung này, hàng năm UBND huyện có kế hoạch hỗ trợ vùng sản xuất hàng hóa tập trung hướng nâng cao giá trị sản xuất. Tuy nhiên các thôn còn diện tích cấy lúa không đảm bảo diện tích đăng ký, trong thời gian tới UBND tiếp tục đạo các thôn rà soát diện tích cấy lúa và thu tiền đối ứng để hỗ trợ và đưa các giống lúa chất lượng vào trong sản xuất.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND xã tổng hợp báo cáo tại kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa XX, ngày 28/12/2022./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND xã;
- Các đại biểu HĐND xã;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Dương